
รายงานการประชุม ประชุมใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานช่าง ชั้น ๓ อาคารจ่ายกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา o๘.oo น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่องก่อนการประชุม

o.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานแจ้ง. ๑. นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน

๒. นายณัฐพล ลือตาล หัวหน้าหมวดงานไฟฟ้า

๓. นายมนัส ยอดสุวรรณ์ หัวหน้างานก่อสร้าง

๔. นายชยุต ชัยมงคล หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์

๕. นายศุภชัย ตาลาน หมวดก่อสร้าง

๖. นายปรีชา สุนันต๊ะ หมวดเครื่องมือแพทย์

๗. นายนัฐกร สุทธสาน์ส หมวดก่อสร้าง

๘. นายกิตติพงษ์ เมืองมาหล้า หมวดเครื่องมือแพทย์

๙. นายรัฐธิกร แก้วหล้า หมวดก่อสร้าง

๑o. นายวีรยุทธ ขันทพันธ์ หมวดพัดลม

๑๑. นายสมพงษ์ บุญช่วย หมวดพัดลม

๑๒. นายรุ่งศักดิ์ วงกุรุ หมวดแอร์

๑๓. นายปฏิภาณ กรมแก้ว หมวดก่อสร้าง

๑๔. นายสังวาลย์ คีรีแก้ว หมวดแอร์

๑๕. นายณัฐวุฒิ สิทธิขันแก้ว หมวดเครื่องมือแพทย์

๑๖. นายบัติ ติ๊บหน่อ หมวดก่อสร้าง

๑๗. นายเจษฎา มาฟู หมวดก่อสร้าง

๑๘. นายคมกริช กาใจยา หมวดเครื่องมือแพทย์

๑๙. นายวัชรพล ติ๊บแก้ว หมวดก่อสร้าง

๒o. นายอิทธิศักดิ์ โปธา หมวดก่อสร้าง

๒๑. นายพีรพัฒน์ มณีรัตน์ หมวดกายภาพ

๒๒. นายเจนวิทย์ ปลอกทอง หมวดเครื่องมือแพทย์

๒๓. นายทม สุนะ หมวดแอร์

๒๔. นายปฐมพงศ์ ยะคำดุก หมวดพัดลม

๒๕. นายสมาน มณีคำ หมวดไฟฟ้า

๒๖. นายสมหวัง ชัยวุฒิ หมวดก่อสร้าง

๒๗. นายประวิทย์ เทพสกุล หมวดเครื่องมือแพทย์

๒๘. นายอานนท์ จินดาวงศ์ นายก่อสร้าง

๒๙. นายณัฐพล สิงห์สุริยะ หมวดแอร์

๓o นายณัชพล สุทธดุก หมวดไฟฟ้า

๓๑. นางสายพิน พรมสี หมวดธุรการ
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๓๒. นางสาวศลินลักษณ์ เป็งยศ หมวดธุรการ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายละเอียด  แจ้งที่ประชุม : ๑.นโยบาย/เรื่องจากที่ประชุมต่างๆโดย หน.กลุ่มงาน

  - จากกรรมการบริหาร 

     ๑. ฝากเรื่องการป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย

     ๒. แผนงานโครงการของแต่ละทีม ขอทีมนำ update ข้อมูลเพื่อยืนยัน

     ๓. งานประชุมวิชาการ รพส รพอ จะจัดช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ทีมช่างอาจจะได้ดูแลโซนสถานที่

     ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดงานเครื่องมือแพทย์บริจาค Bi-plane ซึ่งเป็นเคร่องที่ช่วยเรื่อง Stroke unit

โรคหลอดเลือดสมอง

  - มติจากการประชุมกรรมการจ้างเหมา

     ๑. งานซ่อมด่วนจะมีแบบฟอร์มให้กรอก เช่น ราคา ปี เป็นช่องทาง Green chanel ขอทีมระบุว่าซ่อมด่วน

ในส่วนของ TOR ให้ระบุผู้รับจ้างต้องเข้ามาซ่อมภายใน (ระบุ) วัน สูงสุดไม่ควรเกิน ๓o วัน

     ๒. งานจ้างเหมาบำรุงรักษาถ้าตรวจสอบข้อมูลว่าจะหมดประกันในปีถัดไป ต้องรีบนำเสนอ

ดูข้อมูลเครื่องที่มีอิมแพคต่อโรงพยาบาลต้องเพิ่มในแผนปี ๖๘ ได้เลย

     ๓. รองแพทย์เยาวลักษณ์ แจ้ง IDP อยากให้เห็นภาพเป็นโครงการเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป เช่น

การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ต้องส่งไปอบรมแล้วมาดำเนินการเอง

ให้สำรวจว่าช่างจะส่งไปเพิ่มความรู้ในงานด้านไหนได้บ้าง

     ๔. แผนรองรับน้ำรั่ว น้ำฝน ในฤดูฝน มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง มอบช่างวัชรพล สำรวจที่ OR ตา

พบว่ามีเศษดินสะสมทำให้เกิดการอุดตัน เป้าหมายคือทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

๒.update การประเมิน HS๔ ทุกหมวดช่วยกันตรวจสอบ/Updateข้อมูลให้ถูกต้อง

คุณชยุตแจ้งอยู่ในขั้นตอนปรึกษาข้อมูลจากทีมงาน ต้องการทำอธิบายเพิ่มเติม และมอบคุณปฐมพงศ์

ขอข้อมูลวิทยุสื่อสาร

๓.ติดตาม IDP ของแต่ละหมวด (Individual Performance)

คุณชยุตแจ้งตอนนี้ส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แล้ว ให้หัวหน้าแต่ละหมวดงานประเมินศักยภาพ

ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ ๓-๔ 

๔. EHOIR ประจำเดือน

     ๑. ห้องผ่าตัดตา มีน้ำรั่วซึมจากเพดาน การแก้ไข ช่างได้ทำความสะอาดรอบบริเวณรางน้ำฝน

และรูระบายน้ำของพื้นชั้นดาดฟ้าเรียบร้อยแล้ว

     ๒. จาก ENV round ปัญหาการใช้งานประตูห้องน้ำ ของหอผู้ป่วยหนักอายุกรรรม ๑ และ ๕ การแก้ไข

ช่างได้เร่งประสานผู้รับจ้างให้เข้ามาแก้ไขครั้งแรกแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น ช่างจึงได้ประสานผู้รับจ้างอีกครั้ง

แจ้งจะเข้าดำเนินการวันที่ ๓o พ.ค. ๒๕๖๗

     ๓. จากหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ๒ หน่วยงานประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อยืมเครื่อง Drager ๕oo
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พบเครื่องมีฝุ่นปริมาณมากไม่ได้บำรุงรักษา มอบศูนย์เครื่องมือแพทย์ดูแลให้ครอบคลุม

     - รายงานอุบัติการณ์ที่แจ้งเอง ๓ เรื่อง

๖. สรุปวิเคราะห์งาน

     ๑. หมวดก่อสร้าง รายงานโดยคุณศุภชัย

ข้อเสนอแนะอยากให้หมวดเครื่องมือแพทย์และหมวดไฟฟ้าลงรายงาน CM ให้เหมือนหมวดงานก่อสร้าง

ในเรื่องงานเข้าทำ CM แล้วต้องไม่มีใบซ่อมตามมา

     ๒. หมวดเครื่องมือแพทย์ รายงานโดยคุณคมกริช

     ๓. หมวดไฟฟ้า รายงานโดยคุณปฐมพงศ์

     

๗.รายงานการใช้พลังงาน

     - การใช้น้ำ โดยคุณรัฐธิกร

     - การใช้ไฟฟ้า โดยคุณณัชพล 

๘. รายงานตัวชี้วัด งานธุรการ

๙. ปัญหาจากการทำงาน

     ๑. ระบบเรียกพยาบาลของตึกศัลยกรรม ปุ่มกดหัก ขอทำตัวกั้น หรือราวกั้น

ไม่ให้เตียงชนกับเครื่องเรียกพยาบาลได้หรือไม่ มอบคุณปฐมพงศ์ดูข้อมูล

     ๒. การโอนย้ายรพ.สต. ไปสังกัดของอบจ. มอบคุณเจนวิทย์ ดูแลเครื่องมือเหมือนเดิม

เมื่อมีการซ่อมเครื่องมือแพทย์ ขอให้แจ้งไปที่อบจ.ก่อน

     ๓. จากปัญหาการใช้ลิฟท์ ขอทีมช่างเชิญบริษัทเข้ามาอบรมการใช้ลิฟท์

     ๔. เครื่องทำน้ำอุ่นเสียของอาคาร ๑๔ ชั้น ผู้รับจ้างแจ้งจะดูให้ อาจจะเกิดจากปั๊มทำงานหนัก

     ๕. ประเมินสมรรถนะ comergency ขอให้เข้าดูข้อมูลของตนเองในวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑o.oo น.

(นางสาวศลินลักษณ์ เป็งยศ) (นายมนัส ยอดสุวรรณ์) (นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

จดรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม


